

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Nhưng để biết ưu điểm, hạn chế đó nằm ở cơ quan, đơn vị nào và đâu là nguyên nhân của hạn chế thì cần đo lường chất lượng điều hành kinh tế cấp sở, ngành, cấp huyện, thành phố, bởi đây là cấp triển khai thực hiện các thủ tục hành chính đến với doanh nghiệp. Thực tế ở những tỉnh có bước đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đều đã xây dựng và công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thành phố. Xuất phát từ yêu cầu cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, cải thiện thứ hạng PCI, UBND tỉnh đã chỉ đạo lập đề án xây dựng bộ chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh. Thông qua bộ chỉ số DDCI thúc đẩy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh, thông thoáng; đối thoại, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp... Theo đó, bộ chỉ số DDCI để các doanh nghiệp đánh giá bao

gồm 8 chỉ số thành phần là: tính minh bạch trong tiếp cận thông tin, tính năng động, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, chi phí không chính thức, vai trò của người đứng đầu. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 nhằm khai thác, phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển chăn nuôi đại gia súc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững và chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi. Theo dự thảo, UBND tỉnh đề xuất cụ thể các nhóm chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư về đất đai, hạ tầng, vốn, giống, vắc-xin phòng bệnh, nguồn nhân lực, kỹ thuật, đệm lót sinh học và phân công cụ thể trách nhiệm cho từng sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Thường trực Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, Thái

Bình đã có nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh song trong quá trình thực hiện vẫn còn những "rào cản" từ phía các ngành, các huyện, thành phố nên rất cần thiết phải ban hành bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố. Cần có để tỉnh ban hành bộ chỉ số DDCI là Nghị quyết số 19 ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; kinh nghiệm một số tỉnh đã làm và đạt kết quả cao; yêu cầu từ thực tiễn của tỉnh phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Việc ban hành bộ chỉ số DDCI nhằm cải thiện mối quan hệ giữa các cơ quan chức năng của tỉnh với các doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, năng động, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bộ chỉ số này sẽ là căn cứ triển khai thực hiện ngay trong năm 2020; trong đó, quý I/2020 sẽ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố của năm 2019, tháng 7/2020 sẽ đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2020, tháng 1/2021 sẽ đánh giá của cả năm

2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất 5 nguyên tắc cơ bản để ban hành bảng câu hỏi, tiêu chí để đánh giá; 8 chỉ số thành phần như đề xuất của UBND tỉnh, trong đó lưu ý 4 chỉ số thành phần quan trọng ưu tiên lựa chọn số điểm để đánh giá, đó là: tính minh bạch trong tiếp cận thông tin, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, vai trò của người đứng đầu. Về phương pháp khảo sát, thống nhất như đề xuất của UBND tỉnh là dùng 2 phương pháp chính: phỏng vấn trực tiếp, khảo sát qua thư; đối tượng được đánh giá là 25 sở, ngành, đơn vị và 8 UBND huyện, thành phố; đối tượng đánh giá là các doanh nghiệp, các tổ hợp, hộ sản xuất, kinh doanh; 4 mức đánh giá gồm: xuất sắc, tốt, trung bình, yếu kém. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025. Cơ sở pháp lý, thực tiễn để ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ này là những quy định hiện hành của pháp luật về các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong một số ngành, lĩnh vực về tài nguyên, môi trường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về nguyên tắc và điều kiện áp

dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư thể hiện ở 8 nhóm cơ bản gồm: ưu đãi về đất đai, hỗ trợ tập trung đất đai; hỗ trợ hạ tầng, vùng, khu chăn nuôi trâu, bò tập trung; tiếp cận hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ phát triển phối giống nhân tạo; hỗ trợ vắc-xin phòng bệnh; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động và tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ đệm lót sinh học; hỗ trợ về truyền thông và cấp miễn phí tài liệu cho các tổ chức và cá nhân tham gia phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục các ý kiến, hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025; hoàn thiện đề án xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc ý kiến của các đại biểu, giao Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo tổ chức kỹ hợp bất thường để HĐND tỉnh thông qua 2 nội dung trên làm căn cứ để triển khai thực hiện. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện dự án nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

du lịch; trình diễn không gian văn hóa đường phố; hội thi nấu ăn; hội chợ giao lưu ẩm thực và quảng bá sản phẩm thể mạnh của địa phương; hội thi bơi trải; trình diễn rước nước, nghệ thuật thư pháp; tổ chức tuần lễ du lịch Thái Bình... Các tiểu ban đã hoàn thiện kế hoạch và đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban và ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Thường trực Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhân dân: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra nhưng các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cần được tập trung thực hiện, hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Các công việc theo kế hoạch cần được phối hợp thực hiện đồng bộ, toàn diện hơn; trong từng độ thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban và ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Thường trực Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhân dân: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi

đề ra, các hoạt động phải toát lên được dấu ấn của đất và người Thái Bình trong quá khứ và hiện tại. Về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trước, trong và sau lễ kỷ niệm, Tiểu ban nội dung cần làm việc với các bên liên quan về chi tiết của từng hoạt động như nội dung, thời gian, địa điểm, không gian diễn ra, số lượng người tham dự... để bảo đảm các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương Thái Bình. Đối với Tiểu ban tuyên truyền, cần hoàn thiện hơn nữa tư liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để các cơ quan truyền thông tiếp cận và ngày hội theo kế hoạch

có cơ sở để tổ chức sản xuất các chương trình bám sát nội dung, bảo đảm tính chính xác của lịch sử, đồng thời phần ảnh đầy đủ, toàn diện sự đổi mới, phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới. Cùng với xây dựng các bộ phim dự kiến phát sóng trên các kênh của đài trung ương, phim tài liệu phát sóng trong lễ kỷ niệm cần được chú trọng cả về nội dung và tiến độ thực hiện. Tiểu ban khánh tiết cần xây dựng các phương án phù hợp trong việc làm đẹp không gian các cửa ngõ vào tỉnh, cửa ngõ vào thành phố đồng thời khắc phục ảnh hưởng của đợt mưa giông trong dịp tết Nguyên đán vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cũng có

những chỉ đạo cụ thể về công tác an ninh trật tự và đón tiếp đại biểu bảo đảm thể hiện sự hiếu khách, văn minh, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với mỗi người khi về với Thái Bình. Hiện tại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THẮNG...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Bệnh viện Nhi báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra.

trong trường hợp có bệnh nhân để kịp thời phân loại. Trong hai ngày 3 - 4/2, Khu khám, điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức phát 8.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.

Công ty TNHH Tấn Thành có khoảng 100 cán bộ, nhân viên, người lao động. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Công ty đã phát 10.000 khẩu trang miễn phí cho người lao động và học sinh một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình, đồng thời yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Công ty cũng đã chuẩn bị dung dịch sát khuẩn cho người lao động tại nơi làm việc.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chuẩn bị của Bệnh viện Nhi Thái Bình trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, cụ thể là việc tổ chức phân loại người bệnh có nguy cơ nhiễm; chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện cần yêu cầu triệt để việc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đeo khẩu trang y tế, góp phần loại trừ các yếu tố gây nhiễm, đồng thời giao Sở Y tế cấp khẩu trang cho các bệnh viện. Đối với đề xuất của Bệnh viện về việc trang bị máy thở, máy lọc máu..., đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế nghiên cứu phân bổ sao cho hợp lý. Trong trường hợp có bệnh nhân nghi nhiễm nCoV đến khám, Bệnh viện cần quản lý, theo dõi, cách ly đồng thời báo cáo ngay Sở Y tế để giám sát những người có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm. Khi có dịch, ngoài điều trị cho người bệnh tại bệnh viện, cần bộ, y bác sĩ phải sẵn sàng chi viện cho các bệnh viện khác. Bệnh viện cần tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập khi có tình huống dịch xảy ra. Tại Khu khám, điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, biểu dương việc phát khẩu trang miễn phí cho người dân của đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu bệnh viện cần chuẩn bị tất cả các phương án, tình huống, xây dựng kịch bản cụ thể cho từng tình huống đồng thời chuẩn bị nhân lực, vật lực, tích cực phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi có dịch. Tại Công ty TNHH Tấn Thành, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc phát khẩu trang miễn phí cho Công ty và chuẩn bị dung dịch sát khuẩn cho người lao động. Đồng chí yêu cầu Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch và trang bị thêm máy đo thân nhiệt, thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho người lao động, góp phần phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG...

(Tiếp theo trang 1)

đoàn kiểm tra của Cục Quản lý thị trường đến kiểm tra, chính cơ sở này lại tiếp tục bán khẩu trang trở lại, gây tâm lý bức xúc.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát của Cục Quản lý thị trường, trong ngày 4/2, lực lượng chức năng đã xử lý 2 vụ vi phạm liên quan đến kinh doanh khẩu trang không niêm yết giá theo quy định của pháp luật. Từ ngày 30/1 đến nay, Cục quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 3 vụ, phạt vi phạm hành chính hơn 2 triệu đồng đối với 3 cơ sở kinh doanh khẩu trang không thực hiện việc niêm yết giá. Đơn vị cũng đã tiến hành tuyên truyền và tổ chức cho 165 cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết bị vật tư y tế ký cam kết thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, không đảo cơ, tích trữ, tăng giá bán các mặt hàng khẩu trang, nước muối sinh lý, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn.

DỪNG TỔ CHỨC LỄ HỘI BƠI TRẢI TRÊN SÔNG ĐIỀM HỘ

Theo thông báo của UBND thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Thái Thụy, thị trấn Diêm Điền dừng tất cả các hoạt động tổ chức lễ hội bơi trải xuân Canh Tý 2020 để ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Lễ hội bơi trải truyền thống trên sông Diêm Hộ tại thị trấn Diêm Điền được tổ chức hàng năm vào ngày 12 tháng Giêng là lễ ra quân đầu năm của nhân dân địa phương. Tết bơi trải của làng Diêm Điền xưa gắn liền với nghệ thuật diển diễn thủy hải sản và vận tải đường biển. Đây là cuộc thi tiếp nối truyền thống lâu đời của thủy quân đã xuất hiện cách đây hàng nghìn năm gắn liền với thời vua Lý Bí, tướng quân Phạm Ngũ Lão. Lễ hội bơi trải mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang... **TRẦN TUẤN**

TRAO KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO GIA ĐÌNH NẠN NHÂN GẶP TAI NẠN RỦI RO TẠI LIÊN BANG NGA

Chiều ngày 3/2, tại UBND xã Tân Phong (Vũ Thư), Hội đồng hương Thái Bình ở Liên bang Nga tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Phạm Thị Mến, nạn nhân bị thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Liên bang Nga.

Chị Phạm Thị Mến, sinh năm 1975, thôn 0 Mễ 1, xã Tân Phong (Vũ Thư). Chị Mến là lao động tự do tại Liên bang Nga từ năm 2018 và là 1 trong 9 nạn nhân bị thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 7/1/2020 tại thủ đô Mát-xcơ-va. Hoàn cảnh gia đình chị Mến liên hệ với nghệ sĩ diễn đàn bầu thủy hải sản và vận tải đường biển. Đây là cuộc thi tiếp nối truyền thống lâu đời của thủy quân đã xuất hiện cách đây hàng nghìn năm gắn liền với thời vua Lý Bí, tướng quân Phạm Ngũ Lão. Lễ hội bơi trải mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang... **TRẦN TUẤN**

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội đồng hương Thái Bình ở Liên bang Nga đã trao 25 triệu đồng cho gia đình chị Mến. Mặc dù số tiền hỗ trợ không lớn nhưng đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia với bất hạnh, rủi ro của cộng đồng kiều bào Thái Bình tại Liên bang Nga dành cho gia đình chị Mến. **QUYNH LƯU**

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra

Sáng ngày 4/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra cho bệnh nhân đến khám, điều trị tại Bệnh viện. 5.000 tờ rơi với những nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra như: virus corona là gì, con đường lây bệnh, dấu

hiệu mắc bệnh; cách chủ động phòng, chống; cách đeo khẩu trang y tế đúng cách; các bước rửa tay thường quy đã được phát tới bệnh nhân đến khám, điều trị. Dự kiến trong thời gian tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục in tờ rơi để phát cho bệnh nhân. Bên cạnh việc tuyên truyền qua tờ rơi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn tăng cường thông tin tới người dân về phòng, chống

dịch bệnh qua loa kéo, các màn hình truyền thông tại Bệnh viện và vận động các tổ chức, cá nhân tặng khẩu trang cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tỉnh đêm ngày 4/2, số lượng khẩu trang y tế vận động được là 5.600 chiếc. Bệnh viện vẫn đang kêu gọi, vận động và tiếp nhận ủng hộ khẩu trang y tế từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. **HOÀNG LANH**

CHỊ KHỔNG THỊ LAN Phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Trong khi một số người đầu cơ tăng giá, giảm hàng khẩu trang khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp thì ở xã Đông Đô (Hưng Hà) vợ chồng chị Khổng Thị Lan đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân những ngày qua, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cấp ủy, chính

quyền địa phương và nhân dân. Bản thân vợ chồng chị Lan mở cửa hàng được nhiều năm nay, với lương tâm của người bán hàng y được tư nhân rất bất bình khi một bộ phận người kinh doanh lợi dụng dịch bệnh để tăng giá, giảm hàng. Từ ngày 1/2 đến nay, chị đã phát hàng trăm khẩu trang miễn phí cho người dân. Do lượng khẩu trang

của cửa hàng có hạn nên mỗi người đến được phát miễn phí 2 khẩu trang, khi có người hỏi mua chị không bán mà chỉ phát miễn phí. Đặc biệt, người dân đến mua thuốc đều được chị tư vấn miễn phí. Việc làm của vợ chồng chị Khổng Thị Lan cần được nhân rộng, góp phần cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. **TRÚC LANH (Đài TTTT Hưng Hà)**



Chị Lan phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP

Để thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp thực hiện. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức phải gương mẫu

chấp hành khi tham gia giao thông. Theo nhiều người dân, việc cấm uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là cần thiết bởi thực tế cho thấy những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua đa phần đều liên quan đến việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia trước khi tham gia giao thông. Việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng của người dân khi tham gia giao thông. **PHẠM HƯNG**

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Năm 2019, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 8 nội dung giám sát, 4 nội dung phản biện xã hội. MTTQ tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; giám sát đối với hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước ở cấp huyện, cấp xã đối với việc giải quyết tồn tại về đất đai, xây dựng của các cơ sở tôn giáo. Hội Nông dân tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn... Qua giám sát đã có những kiến nghị cụ thể

với đơn vị được giám sát, kịp thời đề xuất, điều chỉnh những quy định bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Công tác phản biện xã hội đã bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, trên tinh thần xây dựng và vì lợi ích chung của nhân dân. Thông qua phản biện xã hội, các ý kiến đóng góp, đánh giá, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã có tác dụng bổ sung, điều chỉnh dự thảo đề án trên một số lĩnh vực và phần ảnh hưởng ý chí, nguyện vọng của nhân dân. **ANH ĐÀO**